

TP. HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2023

THƯ NGỎ

Về việc **Quyên góp ủng hộ, giúp đỡ 3 Công đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo**

(*Anh Lê Thanh Tuấn, Thầy Lê Phương, Thầy Trần Văn Tiếng*)

Kính gửi: Quý Thầy/ Cô & CBVC

Mỗi dịp Xuân về Tết đến thì mọi gia đình đều với những háo hức được sống trọn từng giây khép lại năm cũ, chờ đón một năm mới vui tươi nhựa sống. Niềm vui ấy len lỏi vào từng ngõ ngách phố phường, dõi theo mọi người chuẩn bị cho một mùa xuân xum vầy, đoàn tụ, quây quần bên nhau chúc Tết người thân và đón mừng năm mới. Hạnh phúc tưởng như đơn giản đến thế lại là ước mơ xa xôi với những đồng nghiệp của chúng ta không may mắn mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Trên tất cả, sự động viên, hỗ trợ, quyên góp, giúp đỡ liên tục từ quý thầy cô, bạn bè, sinh viên, mạnh thường quân...trong suốt thời gian qua đã hồi sinh 2 thầy khoa Xây dựng là **Thầy Lê Phương** và **Thầy Trần Văn Tiếng** nhiều lần từ các khe cửa hẹp.

Nhưng bắt đầu từ tháng 11/2022 các biến chứng của bệnh trở lại và ung thư đã di căn vào xương sống, làm phần tủy sống tổn hại nghiêm trọng, **Thầy Lê Phương** hiện đang liệt toàn thân, tiểu tiện đã mất kiểm soát, không khí đau thương bao trùm và tinh thần nhiều lo lắng. Hiện tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã không tiếp nhận chữa trị cho Thầy Lê Phương và trả về cho gia đình, Thầy đã về quê nhà tại An Giang để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Quá trình điều trị đợt 1 không mang lại nhiều hiệu quả, hiện tại sức khỏe **Thầy Trần Văn Tiếng** suy giảm nghiêm trọng, không thể đi lại, ho nhiều dẫn đến không đủ sức khỏe cho đợt điều trị tiếp theo. Hiện thầy Tiếng vẫn đang tiếp tục dùng thuốc đặc trị để có thể cải thiện chút sức khỏe, từ đó mới tiến hành đợt điều trị bằng các phương pháp chuyên sâu như xạ trị, hóa trị lần 2.

Anh Lê Thanh Tuấn hiện là nhân viên bảo vệ của Phòng Tổ chức Hành chính. Đầu tháng 12/2022 thấy sức khỏe bị sa sút, anh Tuấn đi khám tại bệnh viện Chợ Rẫy và bác sĩ chẩn đoán anh bị u não ác tính. Năm 2015 anh Tuấn cũng đã phải trải qua một đợt điều trị và phẫu thuật cắt bỏ một bên thận, chính vì vậy sức khỏe của anh rất yếu. Hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã từ chối điều trị do bệnh của anh rất nặng, và trả về gia đình.

Cảm nhận được những nỗi đau của gia đình và các thầy, đồng nghiệp của chúng ta đang gặp phải. Bằng tất cả sự đồng cảm và sẻ chia sâu sắc với đồng nghiệp thân yêu, với tinh thần tương thân tương ái, mong muốn được sẻ chia một phần gánh nặng vật chất, Công đoàn Trường và Công đoàn bộ phận Khoa Xây dựng, Công đoàn phòng TCHC xin tha thiết kêu gọi các Thầy giáo, Cô giáo và toàn thể các công đoàn viên trong toàn trường chung tay đóng góp để giúp đỡ gia đình các Công đoàn viên vượt qua khó khăn. “Nhiều

giọt nước, nhiều hạt cát, nhiều que diêm sẽ có thể làm nên những đại dương, những sa mạc, những ngọn đuốc ấm áp bao dung tình người”. Hãy để cho yêu thương được lan tỏa đến khắp ngôi nhà SPKT.

Mọi đóng góp xin gửi về **Quỹ vận động Xã hội Công đoàn Trường Đại học SPKT TP. Hồ Chí Minh**

Số tài khoản: 3141.000.235.9325 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn

Chủ tài khoản: CĐ Trường Đại học SPKT TPHCM

Nội dung: Quyên góp động viên 3 CĐV (*Nếu nội dung quyên góp cụ thể cho từng cá nhân thì vui lòng ghi chi tiết, còn nếu không ghi thì số tiền sẽ tổng hợp và được chia đều gửi đến 3 CĐV*)

Văn phòng Công đoàn trường chịu trách nhiệm tổng hợp quyên góp và trao tới 3 CĐV trên trước ngày **15/01/2023**.

Rất mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ các tấm lòng hảo tâm.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Nam Thắng